

# สำคัญกว่าคนเก่งคือ 'คนดี' องค์กรศักดิ์ โสภณนการ

## ● กรุงเทพธุรกิจ

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ว่าฯ คนดี **ณรงค์ศักดิ์ โสภณนการ** ผู้ว่าราชการจังหวัดพระเยา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (ศอร.) แห่งจังหวัดเชียงราย ได้รับเชิญจาก **มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)** ให้มาเป็นแขกพิเศษในกิจกรรม “เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561” เพื่อให้ข้อคิดและสร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษาใหม่กว่า 3,600 คน โดยมี **รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ** อธิการบดี มฟล. ให้การต้อนรับ

**ณรงค์ศักดิ์ โสภณนการ** ได้ใช้เวลา 1 ชั่วโมงเต็มในการพูดคุยกับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้เล่าถึงขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติการกู้ภัย-ส่งกลับ นักฟุตบอลเยาวชน “ทีมหมูป่า” ที่ประสบภัยติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน นับแต่วันแรกที่มีทีมงานค้นหาไม่กี่คน จนกระทั่งมีผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาเพิ่มขึ้นเป็นหลักร้อย หลัพัน กระทั่งถึงหลัหมื่นในหน้าที่ต่างๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ปฏิบัติการ ตั้งแต่ทีมสำรวจ สื่อสาร เดินป่า ดำน้ำ ขนอุปกรณ์ สูบน้ำ ก่อสร้าง ทำอาหาร ขับรถ ซักผ้า ทั้งที่ปรากฏในสื่อมวลชนและที่อยู่เบื้องหลัง แม้จะรับหน้าที่สำคัญในฐานะ



“ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหาย” แต่เขาก็กล่าวอย่างถ่อมตนว่า **ตนเองไม่ได้เป็นฮีโร่หรือวีรบุรุษ หากแต่เป็นผู้นำจิ๊กซอว์ทั้งหมดมารวมกัน** ก่อให้เกิดภาพของเหล่าฮีโร่ตัวจริง **นับหมื่นคน** ที่มาช่วยปฏิบัติการกู้ภัยถ้ำหลวงจนประสบความสำเร็จในที่สุด

ผู้ว่าฯ **ณรงค์ศักดิ์** ได้บอกเล่าประสบการณ์การปฏิบัติการกู้ภัยถ้ำหลวง และถอดบทเรียนนำมาถ่ายทอดเป็นแรงบันดาลใจแก่นักศึกษาใหม่ มฟล. สำหรับการใช้ชีวิตนักศึกษาและชีวิตจริง

ถ้าเราทำให้สังคม  
ดีขึ้นได้ ทำงาน  
ราชการให้ดีขึ้นได้  
ก็ไม่ต้องสนใจว่า  
**จะได้เงินเท่าไร**

ต่อไปในอนาคต โดยเปิดใจถึงช่วงเวลาที่เกิดคำถามกับตัวเองถึงเส้นทางที่จะเดินต่อไปว่า

“หลังจากที่ผมเรียนจบและทำงานราชการใช้ทุนรัฐบาลจนครบถ้วนเมื่อต้องตัดสินใจเลือกระหว่างทำงานราชการต่อ กับงานเอกชนที่ได้ค่าตอบแทนสูงขึ้น จากคำพูดของแม่บอกผมว่า ถ้าเราทำให้สังคมดีขึ้นได้ ทำงานราชการให้ดีขึ้นได้ ก็ไม่ต้องสนใจว่าจะได้เงินเท่าไร นับแต่นั้นมาผมก็ทำงานราชการมาโดยตลอด”

จากคำแม่ในวันนั้นจึงได้มีผู้ว่าฯ เดอะฮีโร่ในวันนี้ โดยทีมงานได้ถอดถ้อยคำบางส่วนบางตอนที่น่าสนใจมาให้ได้อ่านกัน

“การสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ เป็นเพียงก้าวแรกของความสำเร็จ แต่ไม่ใช่ชัยชนะทั้งหมดของชีวิต เมื่อเราสำเร็จการศึกษา นวัตกรรมความรู้ออกไปใช้ประโยชน์ให้สังคมได้ นั่นจึงถือว่าเราประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง”

“ผมเคยถามตัวเองเช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญการดำเนินชาวอังกฤษที่เป็นผู้พบตัวที่มหมูป่าทั้ง 13 ชีวิตเป็นคนแรก ว่าสิ่งที่เราเรียนและฝึกฝนมาทั้งชีวิตนั้นทำไปเพื่ออะไร จนได้ค้นพบคำตอบ เมื่อได้มาปฏิบัติภารกิจช่วยชีวิตในครั้งนี้”

“การทำงานทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จ ต้องวางแผนให้ดีที่สุด เลือกคนทำงานให้เหมาะสมที่สุด และทำตามแผนให้ดีที่สุด และต้องเตรียมรับมือเมื่อมีสิ่งที่ไม่เป็นไปตามแผน กับการเรียน

มหาวิทยาลัยก็เช่นเดียวกัน เราอยากเรียนอะไร ต้องเรียนอย่างไรเมื่อเรามีแผนที่ดี เท่ากับเรามีต้นทุนสู่ความสำเร็จ”

“สิ่งที่ได้เรียนรู้จากถ้ำหลวงและจากผู้ที่มาช่วยปฏิบัติภารกิจ คือความมีน้ำใจ ความเสียสละ ซึ่งไม่มีคำว่าเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว ไม่มีเส้นแบ่งกันที่ทำให้เกิด Mission of Humanity ความร่วมมือร่วมใจของมวลมนุษยชาติ”

“ทุกคนมีบทบาทหน้าที่ของตนเอง แต่เราทำตามหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด และไม่ละเมิดหน้าที่ของใคร”

“วิกฤติ ทำให้ได้ค้นพบโอกาส ปัญหาทำให้เกิดองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหา (แต่ถ้าเลือกได้เราก็ไม่อยากจะเกิดวิกฤติ)”

“ชีวิต ควรมีแผน ระยะสั้น-ระยะกลาง-ระยะยาว และเตรียมรับมือเมื่อไม่เป็นไปตามแผน นี่คือแผนที่สู่ความสำเร็จ”

“ชีวิตคนเรา มีทั้งบทบาทการเป็นผู้รับและผู้ให้ เราเรียนหนังสือเราเสียค่าเทอมส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ถือว่าเราเป็นผู้ที่ได้รับจากสังคม เมื่อเราเรียนจบออกไปทำงาน มีศักยภาพมากขึ้น ก็ขอให้หาโอกาสตอบแทนคืนกลับสู่สังคมในฐานะผู้ให้”

และสุดท้ายที่สำคัญมากนั่นคือ

“ไม่ว่าทำงานหน้าที่ใด ขอให้เป็นคนดีของสังคม และสนับสนุนให้คนดีได้มีที่ยืนในสังคมมากกว่าคนไม่ดี จึงจะทำให้ชาติบ้านเมืองเจริญก้าวหน้าได้ ตามแนวพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9”